

ที่ 013 / 2553

**กบข. ชี้การออมแบบ กบข. รับผลตอบแทนระยะยาว**

กบข. ชี้การออมแบบ กบข. รับผลตอบแทนระยะยาว พร้อมรายงานผลการดำเนินงานผ่านใบแจ้งยอดเงินสมาชิกประจำปีในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่าหลักการจัดตั้ง กบข. ตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 นั้น มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อต้องการให้กองทุนเป็นแหล่งเงินออมระยะยาว สนับสนุนให้ข้าราชการออมเงินไว้ใช้ยังชีพหลังเกษียณอายุ และมุ่งหวังให้เป็นกองทุนที่มีบทบาทสำคัญในการระดมเงินออมเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินและเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น ผู้ที่เป็นสมาชิก กบข. ก็คือ ผู้ที่ต้องออมเงินในระยะยาวไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะออกจากราชการหรือเกษียณอายุนั่นเอง และการลงทุนของ กบข. ก็มีรูปแบบการลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนระยะยาวเช่นกัน เพราะเมื่อสมาชิกนำส่งเงินเข้ามายังกองทุน กบข. จะนำเงินเหล่านั้นไปลงทุนหาผลประโยชน์ทุกวัน จนกว่าจะถึงวันที่สมาชิกยื่นเรื่องขอรับเงินคืนจากกองทุน ดังนั้น การมองผลตอบแทนระยะยาวจึงต้องมองออกไปจนกว่าสมาชิกจะสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมองย้อนหลังทุก 3 ปี 5 ปี หรือ 10 ปี

สำหรับในด้านผลตอบแทนนั้น ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกองทุนในปี 2540 จนถึงปัจจุบันกว่า 12 ปี กบข. สามารถสร้างผลตอบแทนสะสมได้สูงกว่าการที่สมาชิกนำเงินไปฝากธนาคารและสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อซึ่งบั่นทอนค่าของเงินลงทุกขณะ โดยผลตอบแทนที่ กบข. ทำได้ย้อนหลัง 12 ปี ที่ผ่านมาจะเท่ากับร้อยละ 7.18 และหากมองย้อนหลัง 5 ปีผลตอบแทนจะอยู่ที่ร้อยละ 4.50 ในขณะที่ย้อนหลัง 3 ปีผลตอบแทนจะอยู่ที่ร้อยละ 4.10

ส่วนในด้านการรายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าในการบริหารการลงทุนช่วงที่ผ่านมา กบข. ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยผ่านสื่อทุกประเภท รวมถึงการรายงานตรงไปยังสมาชิก กบข. ทุกท่านด้วยการจัดส่งใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. ประจำปี ซึ่งได้รายงานตัวเลขเงินทุกประเภทพร้อมผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ระยะเวลาเริ่มเป็นสมาชิกจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ให้สมาชิกทุกคนทราบ พร้อม จุลสารที่จะรายงานผลการดำเนินงานในทุก ๆ ด้าน รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลดีและผลกระทบต่อการบริหารเงินลงทุน โดยจะจัดส่งถึงสมาชิกทุกคนผ่านทางส่วนราชการต้นสังกัด ให้สมาชิกไปติดต่อขอรับได้ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

ผู้สนใจข้อมูลลงทุนเพิ่มเติมต่าง ๆ ของ กบข. สามารถศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ กบข. ที่ [www.gpf.or.th](http://www.gpf.or.th)

ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 [member@gpf.or.th](mailto:member@gpf.or.th) / [www.gpf.or.th](http://www.gpf.or.th)